



ที่ กค ๐๔๑๑.๖/ว ๐๐๐๘๖๖

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ เขตพ.ม. ๑๐๔๐๐

๓๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension)

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางและวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension)

๒. เอกสารสำหรับใช้ Download คู่มือ และ link การเข้าใช้งานระบบ

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการส่งจ่ายและการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) เน้นการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ปรับปรุงกระบวนการทำงานในระบบ ซึ่งคาดว่าจะระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) จะเริ่มใช้งานประมาณไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและรองรับการทำงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ได้ทันภายในกำหนด จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบฯ สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ ผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยถือปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการขอให้กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานและคู่มือการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒

ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) ยังคงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๑/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๔๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๓๗

เอกสารสำหรับใช้ Download การลงทะเบียนเพื่อขอให้กำหนดสิทธิ เข้าใช้งานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension)

สามารถ Download ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. โดยการพิมพ์ link : shorturl.asia/rSmwt ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome
๒. โดยการสแกนผ่าน QR Code



๓. <https://dps.cgd.go.th/e-learning/register>

